

Số: 148 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 10 năm 2016

## BÁO CÁO

### Về việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện nội dung Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trả lời như sau:

**1a. Câu hỏi:** *Cử tri xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn phản ánh, kiến nghị: Hàng đáy của ông Phùng Việt Bắc đóng trên sông Bảy Háp đường đi xuống xã Rạch Chèo huyện Phú Tân, trước kia chỉ đóng 02 miệng đáy, nhưng thời gian gần đây, chủ hàng đáy đã mở rộng thêm thành 4 miệng đáy, đã làm cản trở giao thông đường thủy và nghiêm trọng hơn là nó đã làm thay đổi dòng chảy, làm sạt lở đất của ông Lê Thanh Long thuộc ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem lại việc làm trên có đúng quy định hay không? Cơ quan nào có thẩm quyền để giải quyết vấn đề này? nếu có sai phạm cần xử lý theo quy định để không gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.*

**Trả lời:** Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xác định việc ông Phùng Việt Bắc đóng hàng đáy trên sông Bảy Háp là vi phạm quy định hiện hành về đảm bảo an toàn giao thông thủy. Trách nhiệm giải quyết vấn đề này thuộc các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông thủy. Ngày 30/8/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành số 05 đã kiểm tra ông Phùng Việt Bắc về vi phạm đóng hàng đáy trên sông Bảy Háp, Đoàn kiểm tra yêu cầu buộc ông Bắc tháo dỡ, thanh thải lòng sông, khắc phục vi phạm.

**1b. Câu hỏi:** *Đoạn đường Quốc lộ 1A (cũ) từ Cổng chào xã Hàm Rồng đến Bến phà Đầm Cùng dài 800m, do Chi cục Quản lý đường bộ IV.6 trực tiếp quản lý, hiện nay đã bị hư hỏng nặng (lộ bị ngập nước, hư hỏng nhiều chỗ), gây khó khăn trong việc đi lại của cán bộ, nhân dân và học sinh trên địa bàn xã Hàm Rồng. Đây là tuyến đường huyết mạch vào trung tâm xã. Mặt khác, đây còn là tuyến đường liên huyện Năm Căn đi Cây Dương (xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi). Cử tri xã Hàm Rồng đề nghị ngành chức năng sớm nâng cấp, sửa chữa để người dân đi lại được an toàn, thuận lợi.*

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bàn giao toàn bộ nhà điều hành, cầu bến, đường dẫn 02 bên... thuộc bến phà Đầm Cùng cũ đến vị trí tiếp giáp với Quốc lộ 1 (cầu Đầm Cùng) cho địa phương quản lý sử dụng (trong đó, có đoạn đường cử tri phản ánh). Tuy nhiên, đến nay Bộ Giao thông vận tải chưa có ý kiến trả lời đối với đề nghị của tỉnh. Trước mắt, để đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải khẩn

trương có buổi làm việc với Chi cục Quản lý đường bộ IV.6 để sớm có kế hoạch thực hiện duy tu, sửa chữa các tuyến đường thuộc phạm vi bên phà Đầm Cùg cũ trên địa bàn huyện: Năm Căn, Cái Nước.

**2. Câu hỏi:** *Cử tri xã Tân Lộc, huyện Thới Bình đề nghị UBND tỉnh cho biết tình hình khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Phương Nam như thế nào? Trong quy trình thực hiện khám, chữa bệnh và thanh quyết toán bằng bảo hiểm y tế tại Phòng khám Đa khoa Phương Nam như vậy có đúng quy định không?*

**Trả lời:** Phòng khám Đa khoa Phương Nam tại địa chỉ 61, Phạm Hồng Thám, phường 4, thành phố Cà Mau, được Sở Y tế Cà Mau cấp Giấy phép hoạt động số 03/SYT-GPHĐ ngày 19/9/2014; phạm vi hoạt động chuyên môn: Phòng khám đa khoa, gồm 8 khoa: Khoa Nội, Nhi, Tai - Mũi - Họng, Sản Phụ khoa, Mắt, Răng - Hàm - Mặt, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (Nội soi, Siêu âm). Phòng khám được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với hình thức ngoại trú.

- Trong quá trình hoạt động, Phòng khám đã làm các thủ tục cho các bác sỹ hành nghề theo các chuyên khoa đã được đào tạo đúng theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Phân công công tác chuyên môn phù hợp.

- Trong 06 tháng đầu năm 2016, do lượng bệnh tăng đột biến, Phòng khám đã đầu tư mở rộng cơ sở vật chất và trang thiết bị để phục vụ công tác khám chữa bệnh, trong điều kiện vừa mở rộng vừa khám chữa bệnh nên ở một số khu vực của Phòng khám chưa được liên hoàn, lưu lượng người bệnh còn ngồi chờ đông. Một số buồng khám có lượng bệnh tăng cao như: Tai - Mũi - Họng (nội soi Tai - Mũi - Họng), chẩn đoán hình ảnh (siêu âm tim), bác sỹ khám bệnh vượt công suất, một số thời điểm chưa đảm bảo thời gian cần thiết để thực hiện một kỹ thuật đạt chất lượng; việc khám chữa bệnh ở địa bàn giáp ranh Cà Mau, Bạc Liêu chưa đúng quy định.

- Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Tài chính tiến hành kiểm tra tại Phòng khám Đa khoa Phương Nam, đã có Kết luận kiểm tra và đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh từ chối thanh toán những khoản chưa đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Phòng khám nghiêm túc thực hiện đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật, bố trí lượng bệnh đảm bảo thực hiện các chuyên khoa, khuyến cáo ngưng tặng quà cho người bệnh. Quý I/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau giám định và từ chối thanh toán cho Phòng khám tổng số tiền 36.047.907.520 đồng. Trên cơ sở đó tiếp tục xem xét, việc thanh toán tiền bảo hiểm xã hội quý II/2016.

Qua đây, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh chưa lường hết những tác động tiêu cực của việc tặng quà cho bệnh nhân, tạo dư luận không tốt trong xã hội là một trong những nguyên nhân làm tăng lượng bệnh tại Phòng khám trong khi chưa có những giải pháp xử lý kịp thời.

Trong thời gian tới, Sở Y tế phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

**3. Câu hỏi:** Cử tri xã Tân Bằng, huyện Thới Bình đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ và xử lý thật nặng các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai... không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân.

**Trả lời:** Hiện nay, theo thống kê trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 5.388 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm (gồm: 615 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, 1.418 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 3.355 cơ sở dịch vụ ăn uống).

- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Tuyến tỉnh quản lý 125/125, tỷ lệ 100%, nhưng đối với tuyến huyện còn khá ít 1.213/3.033 tỷ lệ 40%. Quản lý toàn diện tất cả 37 bếp ăn tập thể, 85 chợ và một siêu thị được kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

- Trong thời gian qua việc kiểm tra, thanh tra VSATTP đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong phối hợp liên ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công Thương. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm như: Cơ sở không đảm bảo VSATTP, vệ sinh cơ sở không đạt, trang thiết bị dụng cụ dùng để chế biến thực phẩm không bảo đảm... Một số cơ sở kinh doanh cá khô, thủy sản không đảm bảo chất lượng; qua test nhanh có chứa chất cấm sử dụng như hàn the.

- Tuy có nhiều cố gắng trong quản lý nhà nước về VSATTP nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định đó là việc kiểm tra VSATTP chưa bao quát hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cán bộ phụ trách thanh tra chuyên ngành VSATTP còn thiếu và chủ yếu là kiêm nhiệm, việc xử phạt chưa triệt để từ đó dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật chưa cao;

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục cho người dân về kiến thức VSATTP để thực hiện đúng các quy định, nhằm để tăng cường sức khỏe cho nhân dân. Ban Chỉ đạo về VSATTP sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra VSATTP, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm VSATTP theo quy định của pháp luật, nhất là đối với các trường hợp cố ý sản xuất, chế biến, mua bán thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đồng thời công bố cơ sở không đạt điều kiện VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

**4. Câu hỏi:** Cử tri thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi kiến nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương, đề xuất cấp có thẩm quyền tách khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, vì hiện nay khóm 4 diện tích rộng, dân số đông, gặp khó khăn trong quản lý, điều hành của chính quyền khóm.

**Trả lời:** Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 2 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: “Không chia tách các ấp, khóm đang hoạt động ổn định để thành lập ấp mới, khóm mới; khuyến khích việc sáp nhập ấp, khóm nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của ấp, khóm”.

Xét thấy khóm 4, thị trấn Đầm Dơi mặc dù diện tích rộng, dân số đông nhưng hiện nay đang hoạt động ổn định, có hiệu quả, do đó việc chia tách để thành lập khóm mới là chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Đầm Dơi củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách của khóm 4 thật sự vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo đủ khả năng quản lý, điều hành, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Khi nhu cầu tách ấp, khóm thật sự bức bách thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

**5. Câu hỏi:** *Cử tri xã Khánh Hoà, huyện U Minh; cử tri thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời và cử tri xã Việt Thắng, huyện Phú Tân phản ánh: Thời gian qua đã có chủ trương rà soát, đánh giá các hộ nuôi tôm bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn để có chính sách hỗ trợ người dân tái sản xuất. Tuy nhiên, điều kiện để được hỗ trợ là diện tích nuôi trồng phải nằm trong vùng quy hoạch của cấp thẩm quyền phê duyệt, phải có đăng ký kê khai ban đầu với chính quyền xã là đã có kê khai hoặc hoá đơn chứng từ, giấy chứng nhận kiểm dịch con giống chứng minh lượng giống thả nuôi; diện tích nuôi trồng bị thiệt hại phải được chính quyền cấp xã kiểm tra, xác nhận, gây khó khăn cho người dân trong thực hiện thủ tục để được nhận hỗ trợ thiệt hại, vì đa số người dân mua giống tại các cơ sở nhỏ, không có hoá đơn, chứng từ. Cử tri yêu cầu UBND tỉnh có giải pháp giảm bớt thủ tục hành chính để người dân sớm được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.*

**Trả lời:** Theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 09/02/2015 của Bộ Tài chính quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh quy định, để đảm bảo đủ điều kiện được hỗ trợ thiệt hại do thiên tai đối với nuôi trồng thủy sản, phải có đăng ký kê khai sản xuất ban đầu, nhưng đa số người dân không thực hiện vấn đề này. Để tạo điều kiện cho người dân có sản xuất bị thiệt hại do thiên tai được hỗ trợ, UBND tỉnh thống nhất nếu như không có đăng ký kê khai sản xuất ban đầu theo quy định của Bộ Tài chính, thì phải có chứng từ khác chứng minh có sản xuất như: hóa đơn, chứng từ mua giống, mua thức ăn,...

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan chức năng; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đăng ký kê khai sản xuất ban đầu với chính quyền địa phương; lưu giữ các chứng từ, hóa đơn mua con giống, thức ăn, ... để đủ điều kiện được Nhà nước xem xét, hỗ trợ khi có thiệt hại gây ra theo đúng quy định.

**6. Câu hỏi:** *Cử tri xã Khánh Hoà, huyện U Minh phản ánh: Hiện nay, một số đối tượng chính sách thuộc đối tượng thụ hưởng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã tuổi cao, sức yếu, nhưng chưa được hưởng chế độ hỗ trợ nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.*

**Trả lời:** Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND tỉnh đã chỉ

đạo các sở, ngành chức năng tích cực tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và có hiệu quả. Giai đoạn 1 tỉnh đã hỗ trợ được 1.200 căn (trong đó: 990 căn xây dựng mới, 210 căn sửa chữa), với tổng kinh phí trên 44.019 triệu đồng. Hiện nay, tỉnh đã triển khai giai đoạn 2, với tổng số 5.057 hộ sẽ được hỗ trợ (gồm: 3.746 căn xây dựng mới, 1.311 căn sửa chữa), với tổng kinh phí 176.941 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 158.454 triệu đồng (chiếm 90%). Tuy nhiên, đến nay tỉnh chưa được Trung ương cấp vốn. Mặt khác, điều kiện ngân sách tỉnh đang khó khăn, nên tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Để chủ động, kịp thời hỗ trợ nhà cho các đối tượng chính sách, UBND tỉnh đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để hỗ trợ nhà cho các đối tượng chính sách, trong đó đặc biệt ưu tiên cho các đối tượng tuổi cao, sức yếu, nhà ở bị xuống cấp không đảm bảo để ở; đồng thời, kiến nghị Trung ương sớm xem xét, cấp kinh phí cho tỉnh để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở theo kế hoạch của Đề án phê duyệt.

**7a. Câu hỏi:** *Cử tri thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời phản ánh, kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm quy hoạch và xây dựng nghĩa trang nhân dân thị trấn Sông Đốc để tạo cho người dân nơi đây có nơi chôn cất khi người thân qua đời.*

**Trả lời:** Thị trấn Sông Đốc có vị trí, vai trò rất quan trọng, là một trong 03 đô thị động lực của tỉnh; có diện tích tự nhiên khoảng 31.850 ha, dân số gần 33.000 người, nên việc đầu tư nghĩa trang để chôn cất người thân khi qua đời như kiến nghị của cử tri là hết sức bức thiết, góp phần bảo vệ môi trường và sự phát triển chung của khu vực, tạo nên nếp sống văn minh cho thị xã Sông Đốc trong tương lai. Về vấn đề này, UBND tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo UBND huyện Trần Văn Thời, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch để làm cơ sở triển khai đầu tư nghĩa trang nhân dân phục vụ tốt nhu cầu chôn cất người thân khi qua đời của người dân thị trấn Sông Đốc.

**7b. Câu hỏi:** *UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, xây dựng trường mầm non bên bờ Nam Sông Đốc để đáp ứng nhu cầu học tập và điều kiện đi lại của người dân bên bờ Nam Sông Đốc.*

**Trả lời:** Việc đầu tư xây dựng trường mầm non bên bờ Nam Sông Đốc theo phản ánh, kiến nghị của cử tri thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn ngân sách nhà nước khó khăn nên chưa xây dựng được trường mầm non bên bờ Nam Sông Đốc. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Trần Văn Thời cân đối ngân sách huyện, kêu gọi đầu tư xã hội hóa, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để sớm thực hiện đầu tư trường mầm non bên bờ Nam Sông Đốc.

**7c. Câu hỏi:** Đã qua, các khu vực chưa có lưới điện quốc gia, người dân phải sử dụng điện chia hơi và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn về điện, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng rà soát lại lưới điện trên địa bàn tỉnh, sớm đầu tư điện Quốc gia tại các khu vực chưa có điện để người dân được sử dụng điện an toàn.

**Trả lời:** Việc đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua được UBND tỉnh và ngành điện tranh thủ bằng nhiều nguồn vốn đầu tư lưới điện nhằm phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong tỉnh (vốn ngân sách địa phương, vốn ngành điện và vốn ODA). Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn hẹp nên chỉ ưu tiên giải quyết nhu cầu bức xúc của nhân dân trong việc giảm tỷ lệ hộ sử dụng điện chia hơi, hộ đồng bào dân tộc, các cụm dân cư tập trung... Do đó, việc đầu tư lưới điện trong thời gian qua chưa thể phủ kín đến các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh (theo số liệu quản lý của Sở Công Thương tính đến thời điểm cuối tháng 7/2016 trên địa bàn tỉnh còn khoảng 10.000 hộ dân sử dụng điện chia hơi).

Hiện nay, đối với khu vực chưa có lưới điện trên địa bàn tỉnh, đã được ngành điện đang triển khai thực hiện đầu tư Dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Dự án 2081), do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư là 892 tỷ đồng, với mục tiêu đảm bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn được trực tiếp sử dụng điện lưới Quốc gia, nhằm tạo động lực cho các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, Trung ương đã phân bổ nguồn vốn năm 2016 là 20 tỷ đồng và vốn đối ứng ngành điện là 5 tỷ đồng (ưu tiên đầu tư xã xây dựng nông thôn mới của 02 huyện U Minh và Thới Bình), Dự án này đã khởi công tháng 9/2016 và dự kiến hoàn thành đóng điện giai đoạn đầu vào cuối quý IV/2016. Trong giai đoạn từ năm 2017 và những năm tiếp theo ngành điện tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Trung ương để đầu tư lưới điện nông thôn theo lộ trình đề ra.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Nam rà soát và ưu tiên đưa các tuyến, khu vực chưa có lưới điện quốc gia vào đầu tư giai đoạn đầu của Dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

**7d. Câu hỏi:** Hiện nay, thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ tù chính trị quá rườm rà, nhiều thủ tục muốn hoàn chỉnh hồ sơ phải có giấy ra tù, lý lịch đảng... gây khó khăn cho đối tượng. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị ngành chức năng giảm bớt thủ tục.

**Trả lời:** Thủ tục làm hồ sơ hưởng chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng, cụ thể là đối tượng người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy.

Trên thực tế hiện nay có rất nhiều trường hợp đối tượng thật sự tham gia hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy nhưng không còn giấy tờ nên rất khó khăn trong việc khai lập hồ sơ theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ với bà con cử tri về vấn đề này. Về nội dung kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phản ánh khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để sớm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng trong thực hiện hồ sơ thủ tục hưởng chế độ, chính sách.

**7e. Câu hỏi:** UBND tỉnh cho biết cầu bắc ngang sông Ông Đốc khi nào thì công và thị trấn Sông Đốc có nâng lên thành thị xã hay không?

**Trả lời:**

\* Về khả năng nâng thị trấn Sông Đốc lên thị xã: Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập mới đơn vị hành chính cấp huyện và Thông báo số 314/TB-VPCP ngày 07/8/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý về chủ trương cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Sông Đốc và các phường thuộc thị xã Sông Đốc; Ủy ban nhân dân tỉnh đã lập thủ tục trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Sông Đốc (Đề án đã được Chính phủ trình đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Tuy nhiên, để thực hiện tốt quy định tại khoản 8, Điều 74 của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể trong việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị và tình hình mới để thay thế văn bản hiện hành. Trong thời gian chờ ban hành văn bản mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm thời dừng việc xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh của một số tỉnh, trong đó có tỉnh Cà Mau.

Ngày 25/5/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các cơ quan chức năng đối chiếu với các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Sông Đốc. Qua đối chiếu, việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trần Văn Thời để thành lập thị xã Sông Đốc và huyện Trần Văn Thời còn lại chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định, cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng thành lập thị xã Sông Đốc: 03/05 tiêu chuẩn chưa đạt, gồm: quy mô dân số; số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc và tỷ lệ phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã); loại đô thị khu vực đề nghị thành lập thị xã.

- Sau điều chỉnh, huyện Trần Văn Thời còn lại: 03/03 tiêu chuẩn chưa đạt, gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Trước tình hình nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Trần Văn Thời, thị trấn Sông Đốc tập trung đầu tư phát triển để bổ sung các tiêu chuẩn chưa đạt, đến khi nào hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định sẽ thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Sông Đốc.

\* Về việc xây cầu bắc ngang sông Ông Đốc: Cầu bắc ngang sông Ông Đốc (cầu Ông Đốc) tại thị trấn Sông Đốc là công trình có quy mô, kinh phí đầu tư lớn. Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức mời gọi đầu tư cầu Ông Đốc theo hình thức cầu dân sinh có thu phí; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, phát sinh nhiều vướng mắc, kiến nghị và chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Nhằm sớm triển khai xây dựng công trình, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cầu Ông Đốc từ nguồn ngân sách nhà nước để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; việc mời gọi đầu tư sẽ được xem xét thực hiện trong giai đoạn quản lý, khai thác công trình.

**7g. Câu hỏi:** UBND tỉnh có biện pháp kiểm tra, xử lý các công ty, xí nghiệp sản xuất trên địa bàn thị trấn Sông Đốc xả thải trực tiếp ra sông, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn.

**Trả lời:** Hiện tại, trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời có 10 cơ sở sản xuất đang hoạt động và 02 cơ sở ngừng hoạt động (trong đó có 09 cơ sở sản xuất bột cá, 03 cơ sở sản xuất chả cá, tôm đông lạnh). Trong quá trình sản xuất, có 10 cơ sở đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 01 cơ sở chưa phát sinh nước thải công nghiệp, còn 01 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Biển Tây đang khó khăn về tài chính chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Sông Đốc còn có trên 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, các cơ sở này chủ yếu tập trung sản xuất, kinh doanh trên sông, ven sông và hầu hết không xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nước thải chưa xử lý xả trực tiếp ra môi trường. Năm 2015, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra 05 cơ sở, Tổ kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường kiểm tra đột xuất 06 cơ sở tại thị trấn Sông Đốc. Qua đó, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh cam kết khắc phục, xây dựng các phương án xử lý ô nhiễm và chấp hành đúng quy định về bảo vệ môi trường; Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện 03 cơ sở xả nước thải ra môi trường vượt giới hạn cho phép, xử lý vi phạm hành chính với số tiền là 590.550.000 đồng; UBND huyện Trần Văn Thời kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 02 cơ sở với số tiền gần 40.000.000 đồng. Tuy nhiên, do ý thức của các doanh nghiệp chưa cao, vì lợi nhuận kinh tế và cạnh tranh không lành mạnh; đồng thời, công tác phối hợp giữa các địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả;... nên tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn.

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các cơ sở xả nước thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý đạt quy chuẩn môi trường; những cơ sở tái



phạm nhiều lần không khắc phục, tiếp tục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ buộc ngưng hoạt động để khắc phục ô nhiễm môi trường.

**7h. Câu hỏi:** *Tuyên đề Trung ương bị sạt lở nghiêm trọng, đề nghị tỉnh có giải pháp khắc phục để bảo vệ tuyên đề.*

**Trả lời:** Trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tình hình sạt lở dọc theo bờ biển Đông và bờ biển Tây ngày càng nghiêm trọng, mỗi năm hàng trăm hécta rừng phòng hộ bị mất đi. Đặc biệt là đối với bờ biển Tây, một số đoạn đã sạt lở đến chân đê đúng như ý kiến của cử tri phản ánh. Theo thống kê gần đây, bờ biển Tây có tổng số đoạn sạt lở: 14 đoạn với tổng chiều dài là 75km. Trước nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê biển, tỉnh đã và đang tập trung mọi nguồn lực, áp dụng nhiều biện pháp phòng chống sạt lở từ hình thức tạm, đơn giản đến hình thức cơ bản. Kết quả xử lý đến nay được 22.489m, trong đó: kè xây dựng cơ bản là 15.802m, kè tạm là 6.687m. Hiện nay, tỉnh đang tập trung tranh thủ các nguồn vốn để tiếp tục xử lý khắc phục sạt lở nhằm bảo vệ tuyên đề biển Tây, bao gồm các dự án cụ thể sau:

- Các dự án đang triển khai thực hiện: Dự án xây dựng và nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau; Dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau; Dự án Chống xói lở gây bồi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển huyện Trần Văn Thời; Dự án Gây bồi tạo bãi và trồng cây ngập mặn bảo vệ bờ biển khu vực Đất Mũi.

- Các dự án chuẩn bị triển khai đầu tư: Dự án Xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven biển phòng, chống sạt lở do biến đổi khí hậu (25km kè); Dự án Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau - ICPMR (3,8km kè); Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt, phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau - ICRSL (17km kè); Dự án Cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Cà Mau (15km kè).

**7i. Câu hỏi:** *Đề nghị tỉnh có chủ trương đưa những vụ án tham nhũng ra xét xử lưu động để nhân dân được theo dõi.*

**Trả lời:** Theo Công văn số 385/TA-VP ngày 15/8/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau về việc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh khóa IX, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri; sẽ tiến hành lên kế hoạch thực hiện, đồng thời chỉ đạo Tòa án các huyện và thành phố Cà Mau tiến hành nghiên cứu, đưa các vụ án liên quan đến tham nhũng ra xét xử lưu động trong những tháng cuối năm 2016 và những năm tiếp theo.

**8a. Câu hỏi:** *Cử tri thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời phản ánh, kiến nghị: Hiện đoạn lộ từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Trần Văn Thời đến cầu Ông Bích Nhỏ khoảng 1km bị sụp lún, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm khảo sát, sửa chữa, nâng cấp.*

**Trả lời:** Đoạn đường cử tri phản ánh nằm trong kế hoạch duy tu, sửa chữa hệ thống các tuyến đường tỉnh trong năm 2016. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện sửa chữa, khắc phục hư hỏng, hoàn thành trong tháng 8/2016, tạo điều kiện cho việc đi lại của nhân dân được an toàn, thuận lợi hơn.

**8b. Câu hỏi:** UBND tỉnh sớm đầu tư xây dựng khu di tích Nhà in Trần Phú tại khóm 6, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời.

**Trả lời:** Điểm di tích Nhà in Trần Phú tại khóm 6, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời thuộc Khu di tích Xứ ủy Nam bộ - Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn cuối năm 1949 đầu năm 1955) tại tỉnh Cà Mau được xếp hạng công nhận di tích Quốc gia vào năm 2010. Hiện nay, dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử các điểm thuộc Khu di tích Xứ ủy Nam bộ - Trung ương Cục miền Nam đang trong quá trình lập hồ sơ quy hoạch dự án. Vì vậy, việc đầu tư, tôn tạo điểm di tích này sẽ được thực hiện theo giai đoạn đầu tư của dự án được phê duyệt.

**8c. Câu hỏi:** Hiện nay, giá thu phí qua cầu ngang sông Ông Đốc, thị trấn Trần Văn Thời là 3.000 đồng/lượt đối với xe máy là cao so với đời sống nhân dân, đề nghị hạ mức giá thu phí qua cầu này.

**Trả lời:** Cầu ngang sông Ông Đốc, thị trấn Trần Văn Thời (cầu Rạch Ráng, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời) là cầu dân sinh, do Công ty TNHH Liêm Duyên Hải làm chủ đầu tư (theo hình thức BOT), đã xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2009.

Theo quy định của pháp luật, mức thu phí qua cầu (đối với cầu thuộc địa phương quản lý) do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức thu; theo quy trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành mức thu phí có xây dựng phương án thu phí và đã được lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động theo quy định như chính quyền địa phương, người dân trong khu vực, mức thu đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014, trong đó quy định người và xe mô tô, xe gắn máy mức thu tối đa 4.000 đồng/lượt. Sau khi có mức thu phí do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Chủ đầu tư xây dựng phương án thu phí có xét đến điều kiện thực tế của người dân trong khu vực, báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu phí qua cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014, trong đó quy định người và xe mô tô, xe gắn máy mức thu 3.000 đồng/lượt, thấp hơn 1.000 đồng theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Vì vậy, xét thấy mức thu phí qua cầu ngang sông Ông Đốc, thị trấn Trần Văn Thời đối với người và xe mô tô, xe gắn máy 3.000 đồng/lượt là phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn và đúng theo quy định. Đối với trường hợp hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... do không thuộc đối tượng được miễn thu phí theo quy định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Trần Văn Thời làm việc với chủ đầu tư để bàn bạc và có giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người dân trong khu vực được thuận lợi trong đi lại để sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

**9. Câu hỏi:** Cử tri xã Việt Thắng, huyện Phú Tân phản ánh: Dự án Tiểu vùng X đi qua địa bàn 3 xã Việt Thắng, Phú Thuận và Tân Hưng Tây, thuộc huyện Phú Tân, hiện nay tiến độ thi công rất chậm, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là trong sản xuất, đi lại cũng như trao đổi, mua bán hàng hoá gặp rất nhiều khó khăn, đồng thời lại sắp tới ngày tựu trường của học sinh. Đề nghị

UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo việc đi lại và phục vụ sản xuất của người dân.

**Trả lời:** Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Tiểu vùng X - Nam Cà Mau có công trình đầu tư xây dựng tuyến đê kết hợp lộ giao thông nông thôn dài 25,2 km (từ cống Bào Châu đến cầu Vàm Đình) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, do phát sinh vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (đến nay, còn khoảng 20/477 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công) và một số hộ không cho thiết bị, vật tư đi ngang qua phần đất của mình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng; việc này làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công công trình. Hiện nay, Chủ đầu tư tích cực phối hợp với UBND huyện Phú Tân khẩn trương rà soát yêu cầu của các hộ dân để giải quyết dứt điểm.

Theo hợp đồng xây dựng đã ký kết, công trình sẽ hoàn thành vào ngày 20/3/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo công trình hoàn thành theo đúng tiến độ. Trước mắt, UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ đầu tư xử lý, khắc phục nhanh nhất những đoạn giao thông bị gián đoạn để phục vụ cho nhu cầu lưu thông, sản xuất của người dân và đi lại của các em học sinh đến trường.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa IX. Ủy ban nhân dân tỉnh kính mong quý vị đại biểu HĐND, các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, xin gửi đến quý vị đại biểu HĐND, cùng toàn thể bà con cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh (VIC);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh (VIC);
- HĐND, UBND huyện, thành phố (VIC);
- Báo, Đài, Công TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- CV các khối (VIC);
- Lưu: VT, T<sub>05/3</sub>. Ktr47.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hồng Quân**